



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์</p>	<p><b>รองนายกฯ ตรวจเยี่ยม สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม สธ. และกล่าวว่า งานทางด้านสาธารณสุข ถือว่ากระทรวงสาธารณสุขทำได้ดีมากตลอด จึงเพียงแต่เน้นย้ำนโยบายรัฐบาลเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะเรื่องการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่นซึ่งเป็นปัญหามากในสังคมไทย อยากให้ สธ.เร่งแก้ปัญหาให้เห็นผลให้ได้ รวมถึงเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องมีระบบการดูแลที่ดี เพราะอีก 5 ปี ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ</p> <p>-ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มอายุ 15 ปีบริบูรณ์ถึงก่อน 20 ปีบริบูรณ์ พบสูงสุด เมื่อ 3 ปีที่แล้วมีอัตราการท้องไม่พร้อม 53 ต่อ 1 พันประชากรวัยเดียวกัน ส่วนปี 2560 อัตราการท้องไม่พร้อมลดลงเหลือ 42 ต่อ 1 พันประชากรวัยเดียวกัน หลังมี พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และมียุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี (2560-2569) ตั้งเป้าลดอัตราการตั้งครรภไม่พร้อมของกลุ่มนี้ลงให้ได้ครึ่งหนึ่งหรือต่ำกว่า 25 ต่อ 1 พันประชากร ส่วนกลุ่มที่ 2 อายุ 10 ปีบริบูรณ์ จนถึงก่อน 15 ปี บริบูรณ์ 3 ปีที่แล้วพบตั้งครรภไม่พร้อม 1.6 ต่อ 1 พันประชากรวัยเดียวกัน ในปี 2560 ลดลงเป็น 1.4 ต่อ 1 พันประชากรวัยเดียวกัน เป็นผลจากการออกพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น ซึ่งมีข้อสำคัญที่มาตรา 5 เรื่องการพิทักษ์สิทธิของวัยรุ่น ให้มีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลทางด้านสุขภาพ เพศวิถี ถ้าพลาดก็ได้รับการช่วยเหลือ เป็นต้น ส่วนมาตรา 6-10 เป็นเรื่องแนวปฏิบัติของ 5 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือ สธ. แรงงาน พัฒนาสังคมฯ มหาดไทย และศึกษาธิการ ที่ต้องไปออกกฎกระทรวงของตนเองเพื่อพิทักษ์สิทธิวัยรุ่น ซึ่งยังเหลือของแรงงานที่รอนำเข้ากรม. ส่วนมหาดไทย ยังรอของกระทรวงอื่นๆ ก่อน เพราะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ การที่รองนายกฯ ให้ความสนใจกำกับเรื่องนี้ จะช่วยทำให้การบูรณาการทำให้ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ</p> <p>มติชน ไทยโพสต์</p>	<p><b>เทศกาลปีใหม่ 61</b></p> <p><b>อุบัติเหตุ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคกก.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยเพิ่มความเข้มข้นในช่วง 7 วันแห่งความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2560-3 ม.ค. 2561 ภายใต้แนวคิด "ซัปรดมีน้ำใจ รักษาชีวิตจราจร" มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อมต่างๆ เน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น ควบคุมการจำหน่าย การดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ทุกฝ่ายต้องมีคนรับผิดชอบในระดับพื้นที่ และจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมาย ส่วนด้านชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ท้องถิ่น เป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่จาก สธ. ทหาร ตำรวจ รวมถึงมูลนิธิต่างๆ พร้อมเข้าแก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ</p> <p><b>เครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีมาตรการป้องกันตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คือ 1.ทำหนังสือถึงคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชุด ให้เฝ้าระวังการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และคนเมา 2.ควบคุมไม่ให้มีการขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด 3.ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดการตรวจตราในสถานที่ห้ามขายห้ามดื่ม 4.ควบคุมการโฆษณา การจัดโปรโมชั่นต่างๆ โดยเฉพาะการจัดลานเบียร์ในช่วงหน้าหนาวรวมถึงเทศกาลปีใหม่ ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับ ที่ผ่านมามีข้อจำกัดเรื่องเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอ ดังนั้น จะเสนอของบประมาณจากอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ภายใต้คณะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวทาง</p>	<p>นโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว</p> <p><b>มาตรการตรวจกระแสเข้าปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธีรวัฒน์ สุดสุข รอง ผวจ.ระยอง นำตำรวจภูธรจังหวัด สคบ.จังหวัด สสจ. พาณิชยจังหวัด และสรรพสามิตจังหวัด ตรวจห้างสรรพสินค้า ร้านจำหน่ายกระแสเข้าของขวัญ ทั้งค้าปลีกและส่งในเขตพื้นที่ เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการเอาไรต์เอาเปรียบผู้บริโภคช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รวมถึงคุณภาพมาตรฐาน และปริมาณของสินค้าที่นำไปบรรจุในกระแสเข้า ห้ามนำสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาบรรจุในกระแสเข้าของขวัญ และขายให้เป็นเวลาตามกฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.พะเยา กล่าวว่า สสจ.พะเยาได้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ 55 คน ไว้คอยดูแลทีมนักวิ่งและประชาชนที่จะร่วมวิ่งกับตูน ระหว่างวันที่ 23-24 ธ.ค.นี้ ส่วน วพบ.พะเยาได้พับธนบัตรเป็นรูปหมวกพยาบาล เตรียมมอบให้กับตูน โดยยอดเงินบริจาคของ จ.พะเยา ล่าสุดอยู่ที่ 3,200,000 บาท และยังคงมีการบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>ข่าวสด</p> <p>ไทยรัฐ มติชน เดอะเนชั่น</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>ข่าวสด</p>	<p><b>อากาศหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กำชับให้ สสจ. ทุกจังหวัด โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่น ๆ ฝ้าระวังโรค ออกให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อากาศที่เย็นและแห้ง อาจทำให้ผิวหนังสูญเสียน้ำได้มากกว่าปกติ ส่งผลให้ผิวแห้ง ลอก หนากร้าน ส่งผลให้เกิดอาการคัน ระคายเคืองที่ผิวหนัง ถ้าถู แกะ เกา ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นให้เกิดการระคายเคือง อาจทำให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบ วิธีการป้องกันและรักษาคือไม่ควรอาบน้ำอุ่นจนเกินไป ควรใช้สบู่ที่อ่อนโยน ไม่จำเป็นต้องใช้สบู่ที่มีฤทธิ์ยั้งแบคทีเรีย เพราะอาจทำให้มีการระคายเคือง ควรทาครีมบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ ถ้าผิวแห้งมากควรทาน้ำมันร่วมด้วย และดื่มน้ำ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทายากันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว มีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว 5 ราย รายแรก จ.หนองบัวลำภู เป็นชายอายุ 44 ปี เสียชีวิตในบ้านพัก รายที่ 2 จ.สุพรรณบุรี เป็นชายเร่ร่อนอายุ 60ปี เสียชีวิตบริเวณริมคลองส่งน้ำ ต.ทับตีเหล็ก รายที่ 3 จ.นครปฐม เป็นชายอายุ 61 ปี เสียชีวิตภายในบ้านพัก คาดว่าสาเหตุเพราะดื่มเหล้าเพื่อคลายหนาวจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต รายที่ 4 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นหญิงอายุ 76 ปี นอนเสียชีวิตในบ้านพัก และรายที่ 5 จ.นครราชสีมา เป็นหญิงอายุ 70 ปี เสียชีวิตในบ้านพัก</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย เผยแพร่ภาพแนะนำการอาบน้ำอุ่นอย่างถูกวิธีช่วงอากาศเย็น ได้แก่ 1.เลี่ยงอาบน้ำช่วงเวลากลางคืน 2.อาบน้ำ 10-15 นาที แต่ไม่ควรเกิน 30 นาที 3.ไม่ควรปรับอุณหภูมิน้ำร้อนจนเกินไป และควรราดน้ำไล่จากเท้าขึ้นไป 4.ช่วงท้ายควรสลับอาบน้ำเย็น เพื่อปรับสมดุลผิวหนัง 5.หลังอาบน้ำอุ่น ควรทาครีมบำรุงผิวเพื่อป้องกันผิวแตก</p> <p>-เสนอข่าว สสจ. เชียงใหม่มอบยาสามัญประจำบ้าน 100 ชุด ถวายวัดขุนแม่รวม และมอบให้ชาวบ้านในชุมชน และมีภาคเอกชนและกลุ่มเพื่อนสื่อมวลชนเพื่อประชาชน มอบสิ่งของ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ เครื่องกันหนาว ผ้าห่ม เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้เด็กในหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านขุนแม่รวมเป็นผู้รับมอบ</p>
<p>มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอว ปัจจัยเสี่ยง คือ มีน้ำหนักตัวมากเกินไป โดยเฉพาะคนอ้วนลงพุง การแบกของหนัก การก้มยกของโดยไม่ระมัดระวัง การสูบบุหรี่จัด ส่วนใหญ่อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น หากผู้ป่วยได้รับการพักผ่อน ออกกำลังกาย และรับประทานยาบรรเทาอาการของโรค โดยใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ 1-3 เดือน การรักษาขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง อาการ และตำแหน่งที่หมอนรองกระดูกเคลื่อน ผู้ป่วยประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ สามารถรักษาให้หายด้วยการรับประทานยาบรรเทาอาการ</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการเตรียม รับมือน้ำท่วมจากพายุไซออน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ร้อนไคตัก (KAITAK) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ช่วงวันที่ 22-24 ธ.ค. 2560 ว่า ได้ให้สถานพยาบาลในสังกัดในภาคใต้ 5 แห่ง เตรียมความพร้อมรับมือ 2 เรื่อง คือเตรียมป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาล เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมพร้อมทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท พร้อมเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นอย่างน้อยแห่งละ 3 ทีม เพื่อสนับสนุนทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทในพื้นที่ และแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่มีโอกาสน้ำท่วมซ้ำ หรือพื้นที่ที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมใหม่ ติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยจากทางราชการ จะช่วยป้องกันและลดความสูญเสีย ผลกระทบทางจิตใจจะลดน้อยลง พื้นที่ได้เร็วหากเกิดสถานการณ์จริง</p>
มติชน ผู้จัดการออนไลน์กรม ประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง 7	<p><b>ตรวจสอบคลินิกศัลยกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีหญิงสาวรายหนึ่งไปทำศัลยกรรมหน้าอกในคลินิกแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานี แต่เกิดอาการแผลติดเชื้อ มีหนองและเลือดไหลออกมา และมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวเพราะเซ็นสัญญากับทางคลินิกว่าหากมีปัญหาที่เกิดจากการศัลยกรรม จะไม่นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล หากผิดสัญญาจะต้องชดใช้เงินหลักแสนจนถึงหลักล้านบาท ว่า ขณะนี้สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้ประสานงานไปยัง สสจ.นนทบุรี เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกดังกล่าว โดยจะตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ.สถานพยาบาลหรือไม่ ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลไม่ว่ากรณีใดก็ตามสามารถร้องเรียน โดย ไม่ต้องเกรงเรื่องการชดใช้เงินตามที่ได้เซ็นสัญญาไว้กับคลินิก เนื่องจากเข้าข่ายสัญญาที่ไม่เป็นธรรม มีผลเป็นโมฆะ ใช้บังคับสัญญาไม่ได้ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540</p>
ข่าวสด	<p><b>กฎหมายปฏิบัติการฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.อ. นพ.อัจริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ประกาศเรื่องหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีหน้า มีผลต่อหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินใหม่ ส่วนหน่วยปฏิบัติงานเดิมสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ เน้นให้การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน สำระสำคัญคือ ข้อ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนทำงานเป็นจิตอาสา ประกาศฉบับนี้จึงไม่บังคับต่อการปฐมพยาบาลและการกู้ภัยแต่จะบังคับต่อการกู้ชีพ ข้อ 5 ชุดปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับสพฉ.ก่อนประกาศบังคับใช้ ให้ปฏิบัติงานได้ตามเดิม โดยปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิม และไม่ปฏิบัติงานเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ ข้อ 7 หน่วยปฏิบัติการที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กพฉ.กำหนด และข้อ 9 รถปฏิบัติการฉุกเฉินจะต้องมีไฟสีแดงนำเงิน รถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนภายหลังประกาศ ให้ใช้สีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์หรือสีเหลืองมะนาวเป็นหลัก ส่วนรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เปลี่ยนตามความสมัครใจ สำหรับการอบรมผู้ปฏิบัติการ ที่ผ่านมามีการอบรมเพียง 24 ชั่วโมง และใบรับรองใช้ได้ตลอดชีพ จะเปลี่ยนเป็นอบรม 40 ชั่วโมง และมีการเก็บเคส มีการอบรม เพื่อต่อใบรับรองทุก 3 ปี รวมถึงแพทย์และพยาบาลด้วย เพื่อให้มีมาตรฐานต่อเนื่อง</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	<p><b>ป้องกันไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันภาคเหนือ ให้ผวจ.เป็นประธาน และแม่ทัพภาคที่ 3บัญชาการในระดับภาค โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ และเครือข่ายอาสาสมัครลาดตระเวน พื้นที่เสี่ยง พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชน โดยนอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการประเมินผู้จุดไฟด้วย</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>โรคไต</b></p> <p>-เสนอบทความ พญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง อายุรแพทย์โรคไต รพ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงการบำบัดทดแทนไตทางช่องท้อง ผู้ป่วยสามารถทำได้ ไม่ต้องเดินทางมารพ.บ่อย ๆ และยังสามารถลดปัญหาการขาดแคลนด้านบุคลากรทางการแพทย์และความแออัดของผู้ป่วยในรพ.ได้อย่างมาก โดยทีมแพทย์จะให้ข้อมูลและทางเลือกด้านการรักษา ควบคู่กับการป้องกัน เช่น การให้ความรู้เรื่องผลเสียของยาชุด หรือยาลูกกลอน รวมถึงจัดตั้ง Health Group ให้ผู้ป่วยและญาติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษา ทำให้ผู้ป่วยเชื่อมั่นว่าสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติ และเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอสรุป ศ.(พิเศษ) นพ.ธีรภูมิ คูหะเปรมะ ผอ.รพ.วัฒนโสภ ให้ข้อมูล 4 โรคมะเร็งที่ผู้ชายควรระวัง ได้แก่ มะเร็งปอด ปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี่ มะเร็งตับ ปัจจัยเสี่ยงคือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี กินอาหารดิบ ๆ การดื่มเหล้า มะเร็งลำไส้ใหญ่ พฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย กินเนื้อสัตว์เนื้อแดง และ มะเร็ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ต่อมลูกหมาก
หนังสือที่ สร 0032.006/5490 ลว.13 ธ.ค.60	<p><b>ตรวจสอบชาวสุรินทร์เปิดบ้านรักษาด้วยสมุนไพร</b></p> <p>- สสจ.สุรินทร์ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข่าวนายกิติพงษ์ ชุมมี เปิดบ้านเป็นคลินิกรักษาชาวบ้าน ด้วยยาสมุนไพร ว่า ภายในบริเวณบ้านมีการปลูกสมุนไพรหลายชนิด ไม่มีป้ายที่แสดงว่าเป็นคลินิก มีบริการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยการประคบด้วยแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า โดยมีใบปลิวปลิววางระวางแผ่นให้ความร้อนและผิวหนัง โดยนายกิติพงษ์จับหลักสูตรนวดแผนไทย 150 ชั่วโมง จากศูนย์ฝึกอาชีพ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้คำแนะนำการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคพื้นฐานให้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย แต่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาสมุนไพรใด ๆ ขณะนี้ กำลังศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยและจะสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในปีหน้า สสจ.สุรินทร์จึงมีหนังสือแจ้งข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2551 ให้นายกิติพงษ์รับทราบแล้ว</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>จัดระเบียบร้านค้าหน้ารพ.มหาราชนครศรีฯ</b></p> <p>- เสนอข่าว พ.อ.ชาญวิทย์ ปิ่นมณี รอง ผอ.รมน. จ.นครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านค้าหน้ารพ.มหาราชนครศรีธรรมราช หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความสะดวกในการไปใช้บริการ และทำให้การลำเลียงผู้ป่วยวิกฤติได้รับความเดือดร้อน โดยผ่อนผันให้ขายตามเวลาที่กำหนด คือ ฝั่งทิศเหนือของศาลาที่พักผู้โดยสาร ชายเวลา 05.00-09.00 น. และ 16.00-21.00 น. และฝั่งทิศใต้ของศาลาที่พักผู้โดยสารชายเวลา 05.00-23.00 น. ให้เก็บรถเข็น แผงลอย ร้านค้า และทำความสะอาดพื้นที่หลังสิ้นสุดการขายทุกวัน รวมทั้งห้ามตั้งแผงรถลำเลียงจราจร หากผู้ค้ารายใดไม่ทำตามข้อตกลงที่ผ่อนผัน ให้ยกเลิกการขายสินค้าทันที</p>
คมชัดลึก	<p><b>จนท.รพ.สต.สลุยถูกยิงเสียชีวิต</b></p> <p>- เสนอข่าว ความคืบหน้าคดี น.ส.นันทิญา ครวัจตุรัส อายุ 25 ปี จพ.พันตสาธารณสุข รพ.สต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักรพ.สต. ล่าสุดตำรวจ สภ.สลุย ได้ออกหมายจับแฟนใหม่ของนายเก่ง ในข้อหาร่วมกันฆ่า โดยจะมีการแถลงข่าวอย่างละเอียดในเวลาประมาณ 09.00 น.วันนี้ (22ธ.ค.)</p>
คมชัดลึก	<p><b>วัคซีนไข้เลือดออก</b></p> <p>- เสนอข่าว รมว.สธ. ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า รพ.ฟิลิปปินส์ เจเนอรัล ม.ฟิลิปปินส์ จะตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญการแพทย์และนักพยาธิวิทยา เพื่อสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก "เดงวาเซีย" และอาจจะให้ซาโนไฟซินเงินค่าวัคซีนที่ยังไม่ได้ใช้ 1,400 ล้านเปโซ (ราว 885 ล้านบาท) เพื่อนำมาตั้งเป็นกองทุนการรักษาพยาบาลเด็กที่ได้วัคซีน หรืออาจไว้ใช้ฟ้องร้องบริษัท</p> <p>ด้านผู้บริหารซาโนไฟ ยืนยันว่าวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกไม่ได้เป็นสาเหตุให้คนที่รับวัคซีนไปแล้วเสียชีวิต ขณะที่รัฐบาลพบเด็ก 133 คนที่ฉีดวัคซีน มีอาการไข้เลือดออก</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch